



http://www.matichon.co.th

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10371 ราคา 8 บาท

สูตรรับตรง-แอดมิสชั่นส์'50ลงตัว

- 'เอเน็ต'ใช้ข้อสอบปรนัยเท่านั้น
- 12สถาบันแพทย์รับสมัคร1ส.ค.

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เปิดเผยว่า กสพท.ได้กำหนดหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือก นิสิตนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี การศึกษา 2550 ในระบบรับตรง ซึ่งมีคณะ แพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย 12 แห่งเข้าร่วม ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช พญาบาล) รับนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งละ 200 คน มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลวชิราวุธ) รับจำนวน 148 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับ จำนวน 120 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับจำนวน 100 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) รับแห่งละ 60 คน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รับจำนวน 50 คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยรังสิต รับ แห่งละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 1,148 คน

"ในปีการศึกษา 2550 มีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

และมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เข้าร่วมรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ กับกลุ่ม กสพท.เป็นปีแรกด้วย ดังนั้น จึงถือเป็นการรับ ตรงมากกว่าร้อยละ 50 จากจำนวนการรับนิสิตนักศึกษา แพทย์ทุกประเภทรวมกัน โดยในแต่ละปีจะรับนิสิตนัก ศึกษาแพทย์รวมประมาณ 2,000 คน" นพ.อาวุธกล่าว

นพ.อาวุธกล่าวต่อว่า สำหรับคุณสมบัติและเกณฑ์ การรับนิสิตนักศึกษาแพทย์โดยมีการศึกษานำร่องเหมือน ปีที่ผ่านมา โดยกลุ่ม กสพท.จะใช้สัดส่วนคะแนนสอบแบบ ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต และการ สอบวิชาเฉพาะในสัดส่วน 70:30 ซึ่งนักเรียนจะต้องได้ คะแนนเอเน็ตในแต่ละกลุ่มสาระวิชาไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 ส่วนคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต แม้ว่าทางกลุ่ม กสพท.จะไม่นำมาคิดคะแนน แต่ก็มีเงื่อนไขว่านักเรียนจะต้องทำคะแนนรวม 5 กลุ่ม สาระได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม ซึ่งนักเรียนสามารถสมัครได้เฉพาะทาง อินเทอร์เน็ตเท่านั้น และจะมีการสอบวิชาเฉพาะในวันที่ 28 ตุลาคม ส่วนการประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และ พิจารณาร่างกายจะประกาศหลังการประกาศผลสอบเอเน็ต

และเอเน็ตประมาณ 1 สัปดาห์

"ในการสอบวิชาเฉพาะนั้น มหาวิทยาลัยทุกแห่งที่เข้า ร่วมกับกลุ่ม กสพท.จะใช้ข้อสอบเดียวกันและสอบพร้อมกัน ทุกแห่ง ดังนั้น ยอกขอให้นักเรียนเลือกเฉพาะคณะและ มหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษาต่ออย่างแท้จริง อย่าสมัคร เพียงเพื่อให้ครบ 3 อันดับ เพราะอาจทำให้หมดโอกาสเป็น ตัวสำรองในคณะที่เลือกไว้อันดับ 1 เพราะหากนักเรียนมี รายชื่อติดคณะอันดับที่ 2 หรือ 3 ที่เลือกไว้แล้วจะถูกตัด สิทธิตัวสำรองในอันดับ 1 ทันที แม้ว่าจะสละสิทธิ์คณะที่ติด ไล่ตามมากก็ตาม ซึ่งอาจทำให้นักเรียนไม่มีที่เรียนได้ อีกทั้ง กสพท.จะไม่อนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงอันดับคณะที่ เลือกไว้ ฉะนั้น ก่อนตัดสินใจสมัครควรคิดให้รอบคอบและ เลือกมหาวิทยาลัยที่อยากเรียนจริงๆ" นพ.อาวุธกล่าว และ ว่า ทั้งนี้ ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโควตาพื้นที่ และ โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยแล้ว จะถูกตัดสิทธิจาก การสอบสัมภาษณ์รับตรงของกลุ่ม กสพท.ทันที นอก จากนี้ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของกลุ่ม กสพท.แล้ว จะถูกส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อใช้ตัดสิทธิออกจากการสมัครในระบบกลาง การรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์แต่ละทางทันที

ด้านนายวินัย ศิริชนะ ประธานคณะกรรมการจัดระบบรับ ตรงและระบบแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2550 ของ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภาย หลังการประชุมนัดแรกว่า ที่ประชุมมีมติขอให้ทุกมหา วิทยาลัยกำหนดจำนวนรับนิสิตนักศึกษาในรูปแบบการรับตรง ในสัดส่วนไม่เกิน 50% แต่หากมีความจำเป็นก็อาจปรับได้

ตามความเหมาะสม และขอให้ประกาศผลรับตรงในช่วง เวลาใกล้เคียงกันในวันที่ 14 เมษายน 2550 เป็นอันลิดีผู้ เข้าศึกษาให้เสร็จภายในวันที่ 17 เมษายน และจัดส่งข้อมูล ให้ สกอ.ในวันที่ 22 เมษายน เพื่อใช้ในการตัดสิทธิการ สมัครแอดมิสชั่นส์กลาง ซึ่งจะเปิดรับสมัครวันที่ 15-20 เมษายน เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของผู้ผ่านการคัดเลือก อย่างเช่นปีที่ผ่านมาและจะประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 15 พฤษภาคม ส่วนการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายจะให้ แล้วเสร็จภายใน 20 พฤษภาคม

นายวินัยกล่าวด้วยว่า สำหรับการจับสอบเอเน็ตนั้น จะสอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2550 และประกาศผล 31 มีนาคม ส่วนการจัดสอบโอเน็ต ทางสถาบันทดสอบทางการ ศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดไว้วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2550 และประกาศผลวันที่ 10 เมษายน ทั้งนี้ การที่จัดสอบเอเน็ตซ้ำกว่าโอเน็ต 1 สัปดาห์ เนื่องจาก ป้องกันผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่จัดส่งข้อสอบเกิดความ สับสนเรื่องสถานที่สอบที่ต่างกัน ทั้งนี้ยกขอความร่วมมือ มหาวิทยาลัยให้ใช้ผลการสอบเอเน็ตประกอบการพิจารณา รับตรงด้วย เพื่อที่เด็กจะได้ไม่ต้องวิ่งสอบหลายแห่ง เพราะ แด่สมัครหลายที่ก็เหนื่อยแล้ว โดยขอตอบในปีที่กำหนดให้ ใช้ข้อสอบปรนัยเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการ ตรวจข้อสอบ สำหรับวิธีการรับสมัครสอบเอเน็ตนั้น คงต้อง ให้ สกอ.ช่วยพิจารณาอีกครั้งในฐานะผู้ดำเนินการจัดสอบ อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปของคณะทำงานดังกล่าวจะนำเสนอ อย่างเป็นทางการในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ ที่ มหาวิทยาลัยธรรม